



# จดหมายข่าว

## กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี

ฉบับที่ ๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



## ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยนางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี



## พิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานวางพานพุ่ม ในพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาคาร โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว



## พิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑

วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายปราชญา อุ้นเพชรวารกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธี ถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าว



## โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒

วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ ณ ศาลาประชาคมหนองคล้า หมู่ที่ ๙ ตำบลบึง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ท่วงถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ภายในงานมีการให้บริการคลินิกเคลื่อนที่จากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน ๑๑ คลินิก ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกบัญชี คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย คลินิกส่งเสริมการเกษตร และคลินิกอื่น ๆ อีกทั้ง ยังมีกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าเกษตร โดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มแปลงใหญ่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ โดยนางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดงาน และออกหน่วยให้บริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกร สนับสนุนเอกสารความรู้ด้านการเกษตร กระจเป่าผ้า และหน้ากากอนามัย มีเกษตรกรมารับบริการ จำนวน ๕๐ ราย พร้อมทั้งเก็บข้อมูลประเมินผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ในครั้งนี้



## ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายประมวล เอ็มเปีย ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดชลบุรี และสรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แนวทางการพัฒนาการเกษตรจังหวัดชลบุรี และพิจารณาคำว่าหน้าการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ได้เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมราชพลุักษ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๓ จังหวัดชลบุรี ในการนี้ นายวิจิต ปลั่งศรีสกุล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะอนุกรรมการฯ ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว



มีคุณธรรม รับผิดชอบร่วมกัน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์

ประชุมตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบที่ ๑ เขตตรวจราชการที่ ๘

วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวอิงอร ปัญญากิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๘ เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบที่ ๑ โดยนางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี



โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ปี ๒๕๖๗

นางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ และคณะกรรมการโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภอ เพื่อรับทราบและพิจารณาผลการดำเนินงานโครงการฯ ดังนี้

๑. คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ระดับอำเภอ

➢ วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยมีนางสาวจิราวรรณ สุวรรณพูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนเกษตรอำเภอพานทอง เป็นประธานการประชุม

➢ วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โดยมีนางสาวดาวใจ ดอกไม้คี่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการแทนเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ เป็นประธานการประชุม

➢ วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายระพีภัทร์ เสริมสุขจิระโชติ เกษตรอำเภอเกาะจันทร์ รักษาการแทนเกษตรอำเภอบ้านบึง เป็นประธานการประชุม

➢ วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายวีระวิทย์ ปลูกวิธิ เกษตรอำเภอเกาะสีชัง เป็นประธานการประชุม

๒. คณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี (ห้องจ้าวชล ชั้น ๒) โดยมีนายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธานประชุมดังกล่าว



## กิจกรรม "ตลาดนัดแก้หนี้ วิถียั่งยืน"

นางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ในระบบ กิจกรรม "ตลาดนัดแก้หนี้ วิถียั่งยืน" ตามนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบของจังหวัดชลบุรี ดังนี้

➢ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยมีว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ กรจิระเจริญ นายอำเภอบ้านบึง เป็นประธานเปิดกิจกรรม

➢ วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานเปิดกิจกรรม



## บูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ นางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ดำเนินกิจกรรมพบปะเกษตรกรหมู่บ้านคชานุรักษ์ หมู่บ้านขยายผล และหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง บูรณาการร่วมกับโครงการชลประทานชลบุรี สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๙ (ระยอง) เพื่อรับทราบความต้องการแหล่งน้ำของชุมชน ชี้แจงข้อมูลแหล่งน้ำในพื้นที่ และให้คำแนะนำเกษตรกรที่มีความประสงค์ต้องการแหล่งน้ำ โดยชี้แจงขั้นตอนการขอรับสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และบูรณาการร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ให้ความรู้แก่เกษตรกร เรื่องแนวทางการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี



## พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๑๐ น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และกล่าวคำถวายราชสดุดี แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๗ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวธารรัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าว



## ประชุมหารือการตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคทั้งระบบ จังหวัดชลบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือการตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคทั้งระบบ เพื่อรับทราบคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๓๔๔/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคทั้งระบบ และคำสั่งที่ ๓๔๕/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคระดับจังหวัด แนวทางการปฏิบัติการตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคทั้งระบบ และแนวทางการบริหารจัดการบุคลากรสำหรับการตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคทั้งระบบ พร้อมกันทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนางสาวธารรัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี



## ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมพระพิพิธโกศัย ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เพื่อทราบสถานการณ์น้ำจังหวัดชลบุรี ผลการขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกค้าพักชำระหนี้ ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ และผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ ๑ ตำบล ๑ หมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคทั้งระบบ และคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณน้ำนมโค ระดับจังหวัด และพิจารณาผลการดำเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการจัดทำข้อมูลสินค้าเกษตรระดับจังหวัดเพื่อการส่งออก



## ประชุมคณะทำงานตรวจสอบปริมาณน้ำนมโค จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบปริมาณน้ำนมโค จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมพระพิพิธโกศัย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชั้น ๓ โดยมีคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติงานและการมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบข้อมูลปริมาณน้ำนมโคและจำนวนโคนม ณ ฟาร์มของเกษตรกรภายในจังหวัดชลบุรี



**พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๗**

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓ ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ณ ศาลาการเปรียญ วัดสัตหีบ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าว



**พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า  
และการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๗**

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี และข้าราชการ ประชาชน เข้าร่วมพิธีและกิจกรรม ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาคาร โรงเรียนชลกันยานุกูล ดังนี้

- เวลา ๘.๓๐ น. พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า (รัชกาลที่ ๓)

- เวลา ๐๙.๐๐ น. อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งพระราชทานให้แก่ข้าราชการพลเรือน และอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือน และเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖

- เวลา ๐๙.๓๐ น. พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เพื่อเป็นกองทุนในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปีที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส

ในการนี้ นางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ได้เข้าร่วมพิธีและกิจกรรมดังกล่าว







# รายการ “อัปเดตเกษตรนำ” ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดให้มีการดำเนินรายการ “อัปเดตเกษตรนำ” เป็นประจำทุกวันจันทร์ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ถ่ายทอดผ่านทาง Page Facebook Live กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชน โดยในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร ดังนี้

❖ วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ นายนวนิตย์ พลเคน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ดร.กาญจนา ขวัญเมือง รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นำเสนอเรื่องการทำเกษตรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Go Green) ด้วย BCG และ Carbon Credit

❖ วันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. นำเสนอเรื่องการเปลี่ยนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร

❖ วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำเสนอเรื่องบริการทางการเกษตรที่ใช่ เลือกใช้ที่เหมาะสม

โดยนางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดรายการ “อัปเดตเกษตรนำ” เป็นประจำทุกสัปดาห์



# รายการเกษตรอินทรีย์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดชลบุรี จัดรายการ “เกษตรอินทรีย์” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี FM ๙๙.๗๕ MHz และประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook สวท.ชลบุรี เป็นประจำทุกวันพุธ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น. เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งความเคลื่อนไหวทางการเกษตรในจังหวัดชลบุรี โดยนางสาวธรรารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ประธานคณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้คณะทำงานฯ ดำเนินรายการเกษตรอินทรีย์ ประจำเดือนมีนาคม ดังนี้

▶ วันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ นำเสนอเรื่องการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดชลบุรี “พฤษภาคมวันออก” ครั้งที่ ๑๖ โครงการ “NEW GEN HUG บ้านเกิด SEASON ๒” การจัดเวทีรับฟังปัญหา และข้อเสนอภาคการเกษตรจังหวัดชลบุรี ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติการณ์พฤษภาคมวันออก การรับสมัครบุตรหลานเกษตรกรเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ และ ๕ ปี การรับสมัครเครือข่ายผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน การจัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี เชิญชวนเข้าร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ กำหนดการออกหน่วยทำหมันสัตว์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ และศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนางสาววีระจิตา อรชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสาวเดือนขวัญ เตียมรัตน์ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี เป็นผู้ดำเนินรายการ

▶ วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ นำเสนอเรื่องพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เกษตรกรไทยร่วมใจ หยุดเผาในพื้นที่การเกษตรอย่างยั่งยืน โอกาสของเกษตรกรไทยจากนโยบาย “ชาวดิกรีน” กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน การขอรับสนับสนุนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กำหนดการออกหน่วยทำหมันสัตว์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ โครงการอบรมการผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี ปีที่ ๓ และศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนางสาววีระจิตา อรชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ พร้อมด้วยนายวิระศักดิ์ สีบง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เป็นผู้ดำเนินรายการ

▶ วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ นำเสนอเรื่องพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗ แนะนำภารกิจสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ องค์กรคนดีประจำปี ๒๕๖๖ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ ๗๒ ปี ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการเงินและการบัญชี ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ เกิดความผิดและเสียหาย หากพบการเผาในพื้นที่การเกษตร เกษตรกรไทยร่วมใจ หยุดเผาในพื้นที่การเกษตรอย่างยั่งยืน เตือนภัยเกษตรกรระวังมัจฉาชีพ และเชิญชวนเกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน โดยมีนายชาญณรงค์ เป็งเรื่อน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสาวกนิงศรี สงวนสัตย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี เป็นผู้ดำเนินรายการ

▶ วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ นำเสนอเรื่องพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ แนะนำภารกิจกรมปศุสัตว์ โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) การเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัยมาบริโภค กำหนดการออกหน่วยทำหมันสัตว์ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๑ จังหวัดชลบุรี และรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี ปีที่ ๓ โดยมีนายชาญณรงค์ เป็งเรื่อน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายประดิษฐ์พงษ์ วงษ์เพ็ง เจ้าหน้าที่งานสัตวบาลชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี เป็นผู้ดำเนินรายการ



# สารน่ารู้

## ช่วงแล้ง... ฝักระวัง



# เพลี้ยไฟไฟฟริก



## ระบาด!



### ลักษณะของเพลี้ยไฟฟริก

เพลี้ยไฟฟริกเป็นแมลงขนาดเล็ก ลำตัวแคบยาว มีความยาวประมาณ 1-2 มม. ตัวเต็มวัยมีปีกเรียวยาว 2 คู่ ปีกแต่ละข้างมีขนบาง ๆ ตัวอ่อนมีลักษณะคล้ายตัวแก่ แต่ไม่มีปีก ตัวเต็มวัยมีสีน้ำตาลอ่อนหรือสีฟางขาว ส่วนตัวอ่อนมีสีจางกว่า



### ลักษณะการทำลาย

ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยง จากยอด ใบอ่อน ตาดอก และดอก



### ลักษณะ/อาการที่พบ

ใบ หรือยอดอ่อนหงิก ขอบใบหงิกหรือม้วนขึ้นด้านบน ถ้าเข้าทำลายระยะพริกออกดอก จะทำให้ดอกพริกร่วงไม่ติดผล การทำลายในระยะผล จะทำให้รูปทรงของผลบิดงอ ถ้าการระบาดรุนแรง พืชจะชะงักการเจริญเติบโตหรือแห้งตายในที่สุด

### แนวทางป้องกัน/แก้ไข

- 1 สุ่มสำรวจพริก 100 ยอด/ไร่ ทุกสัปดาห์ โดยเคาะลงบนแผ่นพลาสติกสีดำ และทำการป้องกันกำจัดเมื่อพบเพลี้ยไฟฟริกเฉลี่ยมากกว่า 5 ตัว/ยอด ใบขึ้นต้นควรเพิ่มความชื้นโดยการให้น้ำ \* อย่าปล่อยให้พืชขาดน้ำเพราะจะทำให้พืชอ่อนแอและเพลี้ยไฟฟริกจะระบาดอย่างรวดเร็ว
- 2 หากพบการระบาดให้ใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดตามคำแนะนำ ได้แก่
  - สไปนีโทแรม 12% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ
  - ไซแอนทรานิลิโพรล 10% OD อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ
  - คลอร์ฟินาเพอร์ 10% SC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ
  - สไปโรมีซเฟน 24% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ
  - ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ
  - อีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ
  - อิมิดาโคลพริด 70% WG อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

\* โดยขณะพ่นสารควรปรับหัวฉีดให้เป็นฝอยที่สุดและพ่นให้ทั่วตามส่วนต่าง ๆ ของพืชที่เพลี้ยไฟฟริกอาศัยอยู่

\*\* กรณีระบาดรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสภาพอากาศแห้งแล้งควรใช้ปุ๋ยทางใบเพื่อช่วยให้ต้นพริกฟื้นตัวจากอาการใบหงิกได้ดีและเร็วยิ่งขึ้น



### กลุ่มอารักขาพืช ปราจีนบุรี

ที่มาข้อมูล : กรมวิชาการเกษตร

จัดทำโดย : นางสาวศิริวรรณ ดียิ่ง  
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ



สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ที่อยู่ : ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000  
☎ โทร : 037-217871 โทรสาร : 037-217872 f FB Page : อารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี



มีคุณธรรม รับผิดชอบร่วมกัน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์